

# Sản xuất vụ đông ở Thái Thụy

(tiếp theo trang 1)

Theo ông Nguyễn Huy Giáp, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã Thái Giang: Vụ đông năm nay, người dân trong xã được huyện hỗ trợ 5,8 tấn giống khoai tây Đức (Solara) và 0,5 tấn ngô nếp giống HN68 để gieo trồng trên các diện tích sau cấy lúa mùa và chuyên màu. Qua đó giúp địa phương mở rộng diện tích gieo trồng khoai tây đạt hơn 30ha và 40ha ngô. Ngoài ra, toàn xã hiện gieo trồng được hơn 50ha cây màu khác như dưa, bí, ớt...

Vụ đông này, huyện Thái Thụy đặt mục tiêu gieo trồng từ 5.000 - 5.500ha, trong đó ngô 750ha, dưa bí các loại 950ha, khoai lang 500ha, hành tỏi 500ha, khoai tây 450ha, ớt 300ha, còn lại là các cây trồng khác. Các cây trồng có

bao tiêu sản phẩm đầu ra như dưa chuột, sà lát, cải bắp, súp lơ, củ cải... khoảng 1.000ha. Trên cơ sở xây dựng kế hoạch, căn cứ điều kiện thực tế, UBND huyện phân bổ chỉ tiêu cho các địa phương đồng thời có cơ chế hỗ trợ, khuyến khích phong trào làm vụ đông. Đối với những xã đạt diện tích cây màu vụ đông cao hơn năm 2018 thì phần diện tích tăng được hỗ trợ 1.000.000 đồng/ha. Ngoài ra, huyện cũng hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân có diện tích sản xuất cây ngô nếp, ngô ngọt trồng trên diện tích sau chân lúa mùa với định mức gần 2.291.000 đồng/ha; hỗ trợ giống khoai tây có hợp đồng bao tiêu sản phẩm với định mức 50% tiền mua giống

là 8.888.000 đồng/ha. Đến nay, huyện đã hỗ trợ được 8,75 tấn ngô giống, tương đương với diện tích trồng 625ha và 130 tấn khoai tây giống, tương đương trồng trên diện tích hơn 118ha. Theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thái Thụy, tính đến ngày 30/10/2019, toàn huyện đã gieo trồng được khoảng 3.500ha cây màu vụ đông gồm: 750ha ngô, dưa bí các loại 850ha, khoai lang 500ha, hành tỏi 550ha, còn lại là các loại rau màu khác. Ông Nguyễn Hữu Hà, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Ngay khi chuẩn bị bước vào vụ đông năm nay, các địa phương trong huyện

đã tăng cường tập huấn kỹ thuật sản xuất, tuyên truyền để nhân dân nắm được chủ trương, cơ chế hỗ trợ của tỉnh, huyện trong vụ đông năm 2019. Đồng thời, vận động người dân mở rộng diện tích cây màu vụ đông tại các chân đất

ngoài đồng, khu chuyển đổi, khu xen dân cư... nhằm nâng cao thu nhập. Để bảo đảm tiến độ, điện tích gieo trồng cây màu vụ đông đạt kế hoạch đề ra, hiện nay UBND huyện đang tiếp tục chỉ đạo các xã khẩn trương dồn đốc người dân



Nông dân xã Thái Giang (Thái Thụy) tích cực trồng cây khoai tây vụ đông.

đã tăng cường tập huấn kỹ thuật sản xuất, tuyên truyền để nhân dân nắm được chủ trương, cơ chế hỗ trợ của tỉnh, huyện trong vụ đông năm 2019. Đồng thời, vận động người dân mở rộng diện tích cây màu vụ đông tại các chân đất

ngoài đồng, khu chuyển đổi, khu xen dân cư... nhằm nâng cao thu nhập. Để bảo đảm tiến độ, điện tích gieo trồng cây màu vụ đông đạt kế hoạch đề ra, hiện nay UBND huyện đang tiếp tục chỉ đạo các xã khẩn trương dồn đốc người dân

xuống giống gieo trồng cây màu vụ đông cho kịp thời vụ. Đồng thời, chỉ đạo các ngành chuyên môn xuống cơ sở cùng lãnh đạo các địa phương tuyên truyền, hướng dẫn nông dân tổ chức các biện pháp sản xuất vụ đông đạt hiệu quả.

Làng vườn Bách Thuận (Vũ Thư) là một trong những "vựa" cây hoa, cây cảnh của tỉnh. Trước kia, các hộ dân địa phương sản xuất, kinh doanh các loại cây hàng hóa này với quy mô nhỏ lẻ nên hiệu quả chưa cao. Giờ đây, với sự ra đời của Tổ hợp tác sản xuất và kinh doanh cây cảnh, cây hàng lá do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã xây dựng, các hộ có điều kiện liên kết, hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong sản xuất, kinh doanh.

Gia đình anh Phạm Văn Định, thôn Bách Tính hiện có hơn 3 mẫu vườn trồng các loại cây cảnh, cây công trình, cây hàng lá như: sanh, si, tùng la hán, nhài cổ, tường vi, vạn thọ, hoa hồng, trúc bách điệp, mẫu đơn... Ngoài sản xuất, gia đình anh còn thu mua các loại cây này tại địa phương để bán ra thị trường trong, ngoài nước. Trước kia, việc trồng các loại cây trong vườn, số lượng cây nhiều hay ít thường do gia đình anh tự "liệu" nên có lúc lượng cây ít không đủ nhu cầu tiêu thụ, có lúc lại thừa. Nhiều hộ khác cũng vậy nên việc sản xuất, kinh doanh mặt hàng cây hoa, cây cảnh ở địa phương chưa đạt hiệu quả cao. Từ khi chị Trịnh Thị Khánh, vợ anh Định thành lập và tham gia Tổ hợp tác sản xuất và kinh doanh cây cảnh, cây hàng lá, việc sản xuất, kinh doanh các mặt hàng này của gia đình anh Định có sự liên kết chặt chẽ với các hộ khác tại địa phương. "Khi thị trường có nhu cầu ở một loại cây nào đó, gia đình tôi sẽ nhập đủ số lượng cây giống và liên kết với các

## PHỤ NỮ BÁCH THUẬN Liên kết giúp nhau sản xuất, kinh doanh cây cảnh



Gia đình bà Bùi Thị Đông (thôn Bách Tính, xã Bách Thuận) thu hoạch lá cây vạn tuế để bán.

hộ khác để bà con trông tại vườn, đến kỳ thu hoạch gia đình tôi đến thu mua cho bà con. Hoặc khi gia đình tôi đang dư thừa, thậm chí ế số lượng nhất định một loại cây nào đó nhưng các hộ khác trong Tổ hợp tác lại tìm được đầu mối tiêu thụ hàng thì bà con sẽ hỗ trợ gia đình tôi tiêu thụ số cây đó. Như vậy, cả gia đình tôi và các gia đình khác trong Tổ hợp tác và nông dân địa phương đều có lợi" - anh Định chia sẻ.

Bà Bùi Thị Đông, thôn Bách Tính là một trong những thành viên của Tổ hợp tác chia sẻ, gia đình bà hiện có 8.000m<sup>2</sup> vườn, trồng hàng chục loại cây cảnh, cây hàng lá khác nhau. Ngoài sản xuất, gia đình bà còn kinh doanh các mặt hàng đặc thù này, doanh thu mỗi tháng đạt từ 100 - 200 triệu đồng, ngoài ra còn tạo việc làm cho 4 lao động thường xuyên với mức thu nhập 350.000 đồng/người/ngày. Từ khi

có sự liên kết, hỗ trợ nhau giữa các hộ trong việc sản xuất, kinh doanh cây cảnh, cây hàng lá, cây công trình, không chỉ sản xuất hiệu quả hơn, doanh thu tăng mà các khâu kỹ thuật trồng, chăm sóc cây, khâu vận chuyển, đánh bầu cây, di chuyển công nhân bốc dỡ, nhận cây giống, tiêu thụ sản phẩm... đều thuận lợi hơn rất nhiều so với trước. Bà Đông ước tính gia đình bà giảm chi phí đầu tư và tăng 7 - 10% lợi nhuận so với trước.

Chị Trịnh Thị Khánh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bách Thuận, Tổ trưởng Tổ hợp tác sản xuất và kinh doanh cây cảnh, cây hàng lá cho biết: Lợi thế của địa phương là có chất đất phù sa màu mỡ, làng nghề cây hoa, cây cảnh có từ lâu đời, người dân có kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh các mặt hàng liên quan đến cây cảnh, cây hoa. Tuy nhiên, trước đây bà con làm theo hình thức tự phát, nhỏ lẻ, hiệu quả sản xuất, kinh doanh chưa cao. Xuất phát từ thực tế là các gia đình muốn sản xuất, kinh doanh các mặt hàng này nhưng lợi thì cần có sự liên kết, hỗ trợ nhau về giống, vốn, khoa học kỹ thuật, tiêu thụ sản phẩm, xe vận chuyển, nhân lực bốc dỡ hàng hóa... nên đầu tháng 9/2019, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã thành lập Tổ hợp tác sản xuất và kinh doanh cây cảnh, cây hàng lá. Hiện Tổ hợp tác thu hút 15 thành viên là các chị em đại diện các hộ sản xuất, kinh doanh các loại cây thuộc 3 nhóm: cây cảnh (các cây có dáng, thế đẹp), cây công trình (cây đặt tại các công trình, trụ sở, nhà ở), cây hàng lá (phục vụ việc cắm hoa) tại thôn Bách Tính, thôn Thuận Nghiệp (xã Bách Thuận). Ngoài diện tích hơn 10ha cây cảnh, cây công trình, cây hàng lá do gia đình các thành viên trong Tổ hợp tác tự sản xuất, tạo việc làm trực tiếp cho khoảng 40 lao động địa phương thì 100% số hộ trong Tổ hợp tác thực hiện việc kinh doanh, tiêu thụ khoảng 75% tổng sản

lượng các loại cây hàng hóa này tại địa phương. Sản lượng tiêu thụ của các hộ trong Tổ hợp tác bình quân đạt 700 - 1.000 cây/ngày, giá trị mỗi cây đạt từ 300.000 đồng - 1 triệu đồng, thậm chí hàng chục triệu đồng/cây. Ước tính, doanh thu từ kinh doanh cây hàng hóa của các hộ thành viên Tổ hợp tác đạt trên 13 tỷ đồng/năm.

Chị Nguyễn Thị Thoa, thành viên Tổ hợp tác chia sẻ: Tổ hợp tác hiện có 15 thành viên, trong đó Ban quản lý Tổ hợp tác có 5 người. Sau khi thành lập, chị em rất phấn khởi và có sự liên kết chặt chẽ với nhau hơn, hỗ trợ nhau trong việc sản xuất, kinh doanh các loại cây. Ngoài sự trao đổi, hỗ trợ nhau thường xuyên, hàng ngày về kỹ thuật, giống, vốn, các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất, kinh doanh, Tổ hợp tác tổ chức sinh hoạt định kỳ hàng tháng, tạo cơ hội giao lưu, gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm trong công việc và cuộc sống, thu hút nhiều thành viên tham gia để liên kết chặt chẽ hơn, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh các loại cây hàng hóa đồng thời tạo điều kiện để phụ nữ địa phương vươn lên khẳng định vai trò của mình, góp phần làm giàu cho gia đình và đóng góp xây dựng quê hương.

QUỲNH LƯU

## Một số chính sách có hiệu lực từ tháng 11/2019

### Quy định về dịch vụ phụ trợ bảo hiểm

Có hiệu lực từ ngày 1/11, Luật sửa đổi, bổ sung Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ có nhiều nội dung mới, trong đó đã bổ sung khái niệm về dịch vụ phụ trợ bảo hiểm. Đây là bộ phận cấu thành của hoạt động kinh doanh bảo hiểm, do doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm và tổ chức, cá nhân khác thực hiện nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm: Tư vấn bảo hiểm, đánh giá rủi ro bảo hiểm, tính toán bảo hiểm, giám định tổn thất bảo hiểm, hỗ trợ giải quyết bồi thường bảo hiểm. Luật này cũng quy định cá nhân chỉ được quyền cung cấp dịch vụ tư vấn bảo hiểm; Còn doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm và tổ chức khác có tư cách pháp nhân được quyền cung cấp tất cả dịch vụ phụ trợ bảo hiểm.

Việc cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm của cá nhân, tổ chức phải giữ bí mật thông tin khách hàng, sử dụng thông tin khách hàng đúng mục đích và không được cung cấp cho bên thứ ba mà không có sự chấp thuận của khách hàng, trừ trường hợp cung cấp theo quy định của pháp luật...

### Hôn người dưới 16 tuổi sẽ bị kết tội dâm ô trẻ em

Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng trong xét xử án xâm hại tình dục trẻ em có hiệu lực từ ngày 5/11. Nghị quyết này quy định rõ các trường hợp bị xác định là dâm ô với người dưới 16 tuổi theo Điều 146 Bộ luật Hình sự 2015, như: Dùng các bộ phận của cơ thể hay dụng cụ tình dục tiếp xúc với bộ phận nhạy cảm của nạn nhân; dụ dỗ, ép buộc tiếp xúc với bộ phận nhạy cảm của mình hoặc người khác.

Ngoài ra, một số hành vi khác có tính chất tình dục nhưng không nhằm mục đích tình dục (ví dụ, hôn vào miệng, cổ, vai, gáy... của người dưới 16 tuổi) cũng là căn cứ để xác định hành vi dâm ô.

### Nâng hạn mức vay cho người lao động lên 100 triệu đồng

Có hiệu lực từ ngày 8/11, Nghị định số 74/2019 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 61/2015 quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và quỹ quốc gia về việc làm đã quy định tăng hạn mức vay, hỗ trợ đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh liên kết từ 2 tỷ đồng/dự án (hiện hành là 1 tỷ đồng) và không quá 100 triệu đồng cho một người lao động (mức hiện nay là 50 triệu đồng).



Ảnh minh họa

Ngoài ra, Nghị định này cũng quy định tăng thời hạn vay vốn lên tối đa 120 tháng thay vì 60 tháng như hiện nay; người lao động vay từ 100 triệu đồng trở lên mới cần có tài sản bảo đảm tiền vay thay vì mức 50 triệu đồng như hiện hành.

### Cấm cán bộ quản lý thị trường gọt vôi, đòi hỏi vật chất người đang bị thanh tra, kiểm tra

Thông tư số 18/2019 của Bộ Công Thương quy định về hoạt động công vụ của lực lượng quản lý thị trường có hiệu lực từ ngày 15/11 đã bổ sung lên 25 hành vi cấm với cán bộ, công chức quản lý thị trường thay vì 15 hành vi như hiện hành.

Cụ thể, Thông tư bổ sung hành vi: gọt vôi, đòi hỏi phải thỏa mãn các lợi ích vật chất, phi vật chất hoặc có ý vụ mưu tiến bạc, mua hàng của tổ chức, cá nhân đang trong quá trình thanh tra chuyên ngành, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính; hút thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm hút thuốc lá. Các hành vi bị cấm khác gồm: tiết lộ trái phép thông tin liên quan đến bí mật nhà nước; sử dụng thông tin, tài liệu có liên quan đến bí mật nhà nước, bí mật công tác để cung cấp, tư vấn trái phép cho tổ chức, cá nhân khác hoặc để khiêu nại, tố cáo trái pháp luật gây mất đoàn kết nội bộ, ảnh hưởng đến uy tín của các cơ quan chức năng...

(theo vnexpress.net)

## ĐIỆN LỰC QUỲNH PHỤ

# "Đi trước một bước" trong xây dựng nông thôn mới

Điện lực Quỳnh Phụ với nỗ lực, cố gắng từng bước hoàn thành các nhiệm vụ thực hiện tiêu chí số 4 trong xây dựng nông thôn mới (NTM), góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đưa Quỳnh Phụ trở thành huyện NTM.

Trước khi thực hiện xây dựng NTM, phần lớn lưới điện phân phối của huyện Quỳnh Phụ được xây dựng từ trước năm 1995, vận hành ở 2 cấp điện áp 35kV và 10kV. Toàn bộ nguồn điện của địa phương được cấp hỗ trợ từ nguồn 35kV từ các địa phương khác. Lưới điện hạ thế phát triển không theo quy hoạch, phần lớn đã xuống cấp, không đáp

ứng được nhu cầu sử dụng, tổn thất điện năng cao. Từ năm 2003 đến năm 2009, sau khi từng bước tiếp nhận lưới điện trung cao thế toàn huyện và lưới điện hạ thế các xã, thị trấn, Điện lực Quỳnh Phụ đã không ngừng cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới, đáp ứng đủ, kịp thời nhu cầu phát triển sản xuất, sinh hoạt và bảo đảm vận hành an toàn, ổn định lưới điện của dân cư khu vực nông thôn.

Tháng 10/2014 đánh dấu bước phát triển quan trọng với Điện lực Quỳnh Phụ khi đóng điện thành công trạm biến áp 110kV Vũ Hạ, công suất 2x25.000kVA, bảo đảm cấp điện ổn định cho toàn

bộ khu vực Quỳnh Phụ. Năm 2016 tiếp nhận nguồn vốn vay từ Ngân hàng Tái thiết Đức, Điện lực Quỳnh Phụ đã tiến hành cải tạo lưới điện hạ thế, xây dựng và cây thêm 12 trạm biến áp chống quá tải của 7 xã. Ông Khổng Văn Thứ, Trưởng thôn Phương Quả Đông, xã Quỳnh Nguyên cho biết: Với dân số trên 1.400 khẩu ở gần 500 hộ, ngoài sản xuất nông nghiệp, trong thôn có một số cơ sở may mặc và làm cơ khí. Trước đây chỉ có 1 trạm biến áp cùng hệ thống đường dây xuống cấp không đủ đáp ứng nhu cầu về điện. Nhờ sự đầu tư nâng cấp của Điện lực Quỳnh Phụ, hiện tại thôn

đã có 2 trạm biến áp, giúp cải thiện và nâng cao chất lượng điện lưới, thúc đẩy sản xuất, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn.

Sau một thời gian dài hoạt động, mô hình HTX Dịch vụ điện năng (DVĐN) đã bộc lộ nhiều hạn chế, hoạt động kém hiệu quả. Năm 2017, toàn bộ hệ thống lưới điện hạ thế của 11 HTX DVĐN còn lại trong huyện được bàn giao cho Điện lực Quỳnh Phụ quản lý, khai thác. Sau khi tiếp nhận, thực hiện dự án REIL bằng nguồn vốn vay từ Ngân hàng Thế giới, đồng thời bố trí kết hợp linh hoạt các nguồn kinh phí sửa chữa, Điện lực Quỳnh Phụ đã đầu tư trung bình 1,5 tỷ đồng/xã, cải tạo, nâng cấp lưới điện hạ thế nông thôn theo quy chuẩn, đạt mới lên tới 90%, lắp đặt thêm từ 1 - 2 trạm biến áp chống quá tải, bổ sung thay mới dây dẫn, giảm tổn thất điện năng. Qua đó giúp các hộ dân được sử dụng điện bảo đảm chất lượng, an toàn, ổn định, được mua điện theo giá quy định của

Chính phủ và sử dụng các dịch vụ khách hàng do Điện lực Quỳnh Phụ cung cấp. Đây được coi như đột phá quan trọng, thay đổi tư duy và hành động của huyện Quỳnh Phụ trong việc đáp ứng tiêu chí số 4 về điện theo nghị quyết của Quốc hội và chỉ đạo của Chính phủ về chương trình xây dựng NTM.

Tiếp nhận nguồn vốn vay của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA, năm 2018, Điện lực Quỳnh Phụ thực hiện chuyển toàn bộ lưới điện 10kV sang lưới điện theo quy chuẩn 22kV, thay mới 314 trạm biến áp cũ... đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đặc biệt phục vụ hiệu quả nhu cầu điện sản xuất của các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trong toàn huyện. Đến nay, 40% khối lượng công trình đã hoàn thành, Điện lực Quỳnh Phụ đang tập trung nhân lực, phương tiện thực hiện giải phóng mặt bằng, đào đắp móng, chuyển cột... Với tiến độ thi công khẩn trương, dự kiến đến

hết tháng 11/2019 sẽ dựng xong 1.500 cột và tiến hành lắp đặt các hạng mục khác, phần đầu đến hết tháng 1/2020 công trình sẽ hoàn thành.

Thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND của UBND tỉnh, Điện lực Quỳnh Phụ đã phối hợp dịch chuyển hơn 2.500 cột cùng hàng trăm ki-lô-mét đường dây điện, góp phần chỉnh trang diện mạo xã, thị trấn. Ngoài ra, hàng năm, bằng các nguồn sửa chữa lớn từ 15 - 20 tỷ đồng/năm, sửa chữa thường xuyên 5 tỷ đồng/năm, Điện lực Quỳnh Phụ đã đầu tư, xây dựng và lắp đặt thêm các trạm biến áp chống quá tải, trung bình 10 trạm/năm. Đến nay, mạng lưới điện nông thôn huyện Quỳnh Phụ được đầu tư tương đối hoàn chỉnh, phủ khắp các địa bàn dân cư, nối liền trung tâm hành chính huyện đến các địa phương. Toàn huyện có 390 trạm biến áp, tổng công suất 108.928 kVA, 305,89km đường dây trung thế, 1.069,35km đường dây hạ thế. 100% xã có hệ thống điện nông

thôn đạt chuẩn, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật của ngành điện. Gần 96.000 hộ dân được sử dụng điện thường xuyên, an toàn. Các công trình điện trung thế, hạ thế và trạm biến áp đầu tư liên xã bảo đảm đồng bộ đạt thông số kỹ thuật, an toàn trong vận hành theo các quyết định, thông tư của Bộ Công Thương về phương pháp đánh giá thực hiện tiêu chí số 4 về điện nông thôn trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM giai đoạn 2016 - 2020.

Ông Lê Hồng Ngọc, Giám đốc Điện lực Quỳnh Phụ cho biết: Thực hiện tiêu chí số 4 trong xây dựng NTM, hệ thống điện trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ được Điện lực Quỳnh Phụ đầu tư phù hợp với quy hoạch phát triển của điện lực tỉnh, bảo đảm nguồn cung cấp điện, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện trong sinh hoạt, sản xuất của nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

TRỊNH CƯỜNG



Nhân viên kỹ thuật Điện lực Quỳnh Phụ bảo trì hệ thống đường dây.